

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CÁC HỘI NGHỊ LỚN



HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ PHÁP – VIỆT: TAI MŨI HỌNG – THÍNH HỌC NĂM 2022

Trong hai ngày 01 - 02/11/2022, Trường Đại học Y Dược đã phối hợp Hội Thính học Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế Pháp – Việt: Tai Mũi Họng – Thính học tại Hội trường Nguyễn Như Kon Tum với sự điều hành của các y bác sĩ đầu ngành Tai Mũi Họng Việt Nam cùng đoàn chuyên gia Pháp. Thời gian vừa qua ngành Tai Mũi Họng tại Việt Nam đã triển khai và áp dụng hiệu quả nhiều kỹ thuật mới, tiên tiến trong công tác khám chữa bệnh. Tuy nhiên một số bệnh lý mới liên quan đến Tai Mũi Họng – Thính Học có sự gia tăng bất thường, đặc biệt sau dịch Covid-19 và cần đưa ra những phác đồ điều trị phức tạp hơn. Việc cập nhật kiến thức trong điều trị và chẩn đoán các bệnh lý tai mũi họng là hoạt động vô cùng quan trọng giúp các Y bác sĩ được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn để hỗ trợ kịp thời trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chính vì vậy, Trường Đại học Y Dược phối hợp với Hội Thính học Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế Pháp – Việt: Tai Mũi Họng – Thính học năm 2022 nhằm tạo ra không gian giao lưu, trao đổi khoa học cho quý bạn bè, đồng nghiệp, các y bác sĩ, giảng viên, nhà khoa học... [Xem thêm.](#)

HỘI NGHỊ ĐỘT QUỴ QUỐC TẾ 2022

Ngày 5/11/2022, trong khuôn khổ hội nghị "Đột quỵ quốc tế 2022: Thách thức và cơ hội" do Trường Đại học Y Dược phối hợp với bệnh viện Bạch Mai tổ chức, Nhà trường đã công bố quyết định thành lập Bộ môn Đột quỵ và Bệnh lý mạch máu não. Theo các chuyên gia y tế, đột quỵ não đang là một vấn đề sức khỏe cộng đồng quan trọng của các quốc gia trên thế giới. Đột quỵ não là căn nguyên gây tử vong đứng hàng thứ hai và căn nguyên gây tàn phế đứng hàng thứ ba trên toàn thế giới. Đột quỵ não gây ra hậu quả rất nặng nề cho gia đình và xã hội. Tổ chức y tế thế giới - WHO đã lấy ngày 29 tháng 10 hàng năm là ngày đột quỵ thế giới, nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về đột quỵ não. Tại Việt Nam, Bộ Y tế cũng ban hành Thông tư 47/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh đột quỵ trong các cơ sở khám, chữa bệnh, đây là hành lang pháp lý quan trọng cho việc xây dựng hệ thống đột quỵ. Bên cạnh việc được điều trị tại các đơn vị chuyên điều trị đột quỵ thì cũng rất cần có các nhân sự được đào tạo chuyên sâu, phối hợp đa chuyên khoa theo một quy trình chuẩn hóa để đảm bảo người bệnh được chăm sóc điều trị tốt nhất, giảm thiểu tối đa hậu quả do đột quỵ... [Xem thêm](#)

